
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 130  —  130. mál.

Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um útflutning dilkakjöts.

Frá Drífu Hjartardóttur.

1. Hversu mikið var flutt út af fullunnu dilkakjöti á árunum 2000–2004, sundurliðað eftir
löndum?

2. Hversu mikið var flutt út af óunnu dilkakjöti á árunum 2000–2004, sundurliðað eftir
löndum?

3. Hvert var skilaverð til bænda fyrir þennan útflutning á árunum 2000–2004?

Skriflegt svar óskast.


